



ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ ๗๐ ปี ประจำปี ๒๕๖๒

ตามประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ ๗๐ ปี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยเปิดรับสมัครผ่านระบบตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น

ขณะนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นและสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรได้ดำเนินการคัดเลือกในเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ ๗๐ ปี ประจำปี ๒๕๖๒ ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๑	นางกนกวรรณ ม่วงมิตร	นักวิชาการประมง	กรมประมง
๒	น.ส.เบญจมาศ รสโสภา	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	กรมการข้าว
๓	นายอนรรฆพล บุญช่วย	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	กรมการข้าว
๔	น.ส.ชนันต์ธร ดนัยสิริชัยชล	นักวิชาการเกษตร	กรมการข้าว
๕	นางสาวบรรณัต นพศักดิ์	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	กรมหม่อนไหม
๖	นายศุภานันท์ สุวรรณสุขสำราญ	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	กรมหม่อนไหม
๗	นางรวี ผ่องศรี	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	กรมวิชาการเกษตร
๘	นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีธรรราชฎ์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	กรมวิชาการเกษตร
๙	นายอธิปัติย์ คลังบุญครอง	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	กรมวิชาการเกษตร
๑๐	นางสาวอัจฉราพร ศรีจูดานู	นักวิชาการโรคพืชชำนาญการ	กรมวิชาการเกษตร
๑๑	นายรัชพล บัตรมาตย์	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	กรมวิชาการเกษตร
๑๒	นางสาววรรณมน มงคล	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	กรมวิชาการเกษตร
๑๓	นายกฤษณ์ พชรพิชชากร	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ	กรมชลประทาน
๑๔	นายธนิต คำมีอ้าย	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	กรมชลประทาน
๑๕	ว่าที่ร้อยตรีภัทรกิติ เนินซัด	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	กรมปศุสัตว์
๑๖	นางสาวจุฑามาศ ไกรเพิ่ม	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ	กรมพัฒนาที่ดิน
๑๗	นางสาวพิชญากค์ จันทรนิยมาธรรณ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ	กรมส่งเสริมการเกษตร
๑๘	นายวิทยา ตีอินทร์	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	กรมส่งเสริมการเกษตร

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๑๙	นางสาวนีย์ สาโรจน์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	กรมส่งเสริมการเกษตร
๒๐	นางสาวสุปราณี อินบ้านฝื่อ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	กรมส่งเสริมการเกษตร
๒๑	ว่าที่ร้อยตรีโสธร เกิดแก้ว	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ	กรมส่งเสริมการเกษตร
๒๒	นายภูพาน แก้วอัคชาติ	นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
๒๓	นายทิวา คงห้วยรอบ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญ การพิเศษ	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
๒๔	นางสาวอณัศญา ชาวเวียง	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญ การพิเศษ	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
๒๕	นายวิษุพันธ์ แสนรัมย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ	สำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑



(นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร